

# ข่าวทะเลคน

## ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. คนใหม่



**ก**รม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง **ธีรัช สุขสะอาด** ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คนใหม่

เป็นไปตามมติ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.)

โดยได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 113,520 บาท เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการหลังครม.มีมติเห็นชอบ

**ป**ริญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท 2 ใบ ด้านเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะในส่วน Coursework) และปริญญาโท ด้านการบริหารงานระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ปริญญาเอก ด้านการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ออสเตรเลีย

ผ่านงานบริหารและวิชาการ อาทิ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและรองกรรมการผู้จัดการเขตอุตสาหกรรม 304 เครือกลุ่มบริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร, อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทการจัดการวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล, ผอ.หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย

ที่ปรึกษาองค์การการค้าของ สก.สค. และประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษพิเศษฯ และพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ปี 2554 นั่งผอ.องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ก่อนถูกบอร์ดเลิกจ้างในปี 2555 **นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กยท. คนใหม่ด้วยเงินเดือนเฉลี่ย 1.2 แสนบาท**

กรมตั้ง 'ธีรัช' นั่งผู้ว่าการยางฯ (18/03/2559)

กรมเห็นชอบแต่งตั้ง "ธีรัช สุขสะอาด" นั่งผู้ว่าการยางฯ พร้อมกำหนดอัตราเงินเดือน รับเหมาฯ ต่อเดือน เฉียด 1.2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กรมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายธีรัช สุขสะอาด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ ในอัตราเดือนละ 113,520 บาท ตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่กรมมีมติ.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 16 มี.ค. 2559

กยท. ผนึก 8 แบนด์ เทงบสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง รับผิดชอบต่อสังคม วันที่ – 12 กันยายน 2559 (18/03/2559)

## กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย ผนึก 8 แบนด์พาณิชย์ เทงบสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท เปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง รับผิดชอบต่อสังคม กยท. วันที่ – 12 กันยายน 2559

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว โดยมีธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งร่วมดำเนินโครงการฯ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้สินเชื่อไปใช้ขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยน เครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ตลอดเวลา 10 ปี (พ.ศ.2559-2569) จำนวนชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 4,500 ล้านบาท โครงการจะช่วยให้เกิดการกู้เงิน และรับซื้อยางดิบประมาณ 60,000 ตัน ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ถือเป็นงบประมาณใหม่ช่วยเหลือชาวสวนยาง

ด้าน นายพิเชษฐ พร้อมมูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ว่าต้อง เป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น และผลิตภัณฑ์จากยางแห้งที่มีมูลค่าสูง เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล้อ ยางที่ใช้ในงานวิศวกรรม ฯลฯ และเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่ง กยท. โดยสถาบันวิจัยยาง จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของผู้ประกอบการที่จะต้องมีความเข้มข้นอย่างน้อย 4 ตัน /ปี /วงเงินกู้ 1 ล้านบาท

ในส่วนของการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์ ที่ผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านโครงการฯ นั้น จะอนุมัติสินเชื่อภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอจาก กยท. หากไม่สามารถอนุมัติได้ทันใน 60 วัน กยท. สามารถขยายระยะเวลาได้อีกไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ และวงเงินที่อนุมัติให้ กยท. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัติ และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อต้องทำนิติกรรมสัญญากับ กยท. และธนาคาร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเบิกจ่ายเงินกู้ ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา

นายพิเชษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้ยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานจำนวน 2 ชุด ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล/หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) แผนที่ตั้งโรงงาน แผนการขายกำลังการผลิต อุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำลังการผลิต แผนการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น รายงานปริมาณการใช้ยาง/ผลผลิต รายเดือน แยกชนิดยาง ย้อนหลัง 2 ปี โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-579-1576 ต่อ 307 ตั้งแต่วันที่ – 12 กันยายน 2559

ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 17 มีนาคม 2559)

กยท. เตือนชาวสวนยาง งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน แนะนำปลูกพืชใช้น้ำน้อย  
เลี้ยงสัตว์ เสริมรายได้ช่วงพักกรีดยาง(18/03/2559)

กยท. เตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน ทรมาณต้นยาง ทำให้ ต้นยางเสียหาย อายุกรีดยางสั้นลง แนะนำช่วงพักกรีดยาง ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้เสริม

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามวงจรธรรมชาติ ฤดูที่ยางผลัดใบจะเป็นช่วงหน้าร้อนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เดือนมีนาคมทุกพื้นที่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง และเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ โดยใบยางจะมีสีเหลือง และร่วงหล่นจากต้น เป็นสัญญาณเตือนให้เจ้าของสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ ทิ้งใบ ต้นยางจะไม่มีใบสีเขียวเพื่อการสังเคราะห์แสง ทำให้ต้นยางต้องเคลื่อนย้ายอาหารที่เป็นแป้งและน้ำตาลจากใบแก่ไปเก็บไว้ที่บริเวณลำต้น และเมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อน อาหารที่ถูกเก็บไว้ที่ลำต้นจะถูกนำไปใช้สร้างใบอ่อนของต้นยาง ในช่วงนี้ ถ้าเกษตรกรยังฝืนกรีดยาง ก็จะเป็นเหมือนการแย่งอาหารต้นยาง ส่งผลให้ยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ต้นยางไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่ออายุการกรีดยางที่ยาวนานของต้นยางในอนาคต

นอกจากนี้ การฝืนกรีดยางในช่วงผลัดใบหรือแตกใบอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางไม่สามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เต็มที่ ส่งผลให้ต้นยางไม่สมบูรณ์และทรมาณต้นยาง อาจทำให้ต้นยางเกิดอาการเปลือกแห้ง หรือกรีดแล้วไม่มีน้ำยาง ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เพื่อเป็นการพักต้นยางพารา ให้สามารถสะสมอาหารไปหล่อเลี้ยงใบอ่อนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยาง ซึ่งชาวสวนยางสามารถเริ่มกรีดยางได้อีกครั้ง ในช่วงที่ใบยางที่แตกใหม่เจริญเต็มที่และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม

"อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ยางผลัดใบ เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ ควรเลือกทำอาชีพเสริมอื่นๆ โดยใช้เนื้อที่ว่างที่มีอยู่ในสวนยาง หรือเวลาว่างช่วงพักกรีดยาง ประกอบอาชีพเสริมต่างๆ ตามถนัด เพื่อสร้างรายได้เสริม อาทิ ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อาทิ มะละกอ ฟักทอง พืชตระกูลถั่วต่างๆ หรือเลี้ยงสัตว์ที่สามารถเลี้ยงร่วมสวนยางได้ เช่น จิ้งหรีด ด้วง เป็นต้น การปลูกผลไม้ที่ให้ผลผลิตเร็วต่างๆ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ และเป็นการสร้างรายได้ ขณะหยุดพักกรีดยางได้อีกทางหนึ่ง พี่น้องชาวสวนยางสามารถขอคำแนะนำ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สนใจได้ที่การยางแห่งประเทศไทย ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน"

ที่มา: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์(17/03/2559)



# ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

## สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางจันดี จำกัด เป็นหนึ่งสหกรณ์ต้นแบบในการผลิตยางอัดก้อน จากโรงอัดก้อนยางมาตรฐาน GMP เพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับยางพาราไทยในตลาดโลก และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการบริหารจัดการธุรกิจผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน



สหกรณ์ฯ เดิมเป็นกลุ่มสวนยางจันดี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เพื่อดำเนินการรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกและเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อส่งขายให้กับองค์การสวนยางนาบอน และบริษัทเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการสร้างโรงอบรมควันยางพร้อมอุปกรณ์ จากนั้นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2541 และเริ่มรับน้ำยางมาทดลองแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน และวิวัฒนาการจนมาเป็นยางอัดก้อน

การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิก เช่น เคมีภัณฑ์เกษตรกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกกับสมาชิกที่เข้ามาส่งน้ำยาง ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำยางสด และจำหน่ายในรูปของน้ำยางสดทั้งจำนวน ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเมื่อแปรรูปแยกออกเป็นธุรกิจแปรรูปผลิตผลประเภทน้ำยางสด สหกรณ์ฯรวบรวมน้ำยางพาราสดจากสมาชิกมาแปรรูปเพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตและจำหน่ายในรูปยางแผ่นรมควัน ยางฟอง ยางคัตตึง ยางเครฟ และเศษยางธุรกิจแปรรูปผลิตผลประเภทยางแผ่นรมควันอัดก้อน โดยได้เบี่ยงยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ฯ เอง เพื่อนำเข้ากระบวนการผลิตเพื่ออัดก้อน และจำหน่ายในรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อน

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจแปรรูปประเภทปุ๋ยผสม ผลิตผสมเพื่อจำหน่าย ทั้งบริการจำหน่ายให้กับชาวสวนยางที่ได้รับทุนสงเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอฉวางอีกช่องทางหนึ่งด้วย รวมทั้งดำเนินธุรกิจสินเชื่อ และรับฝากเงิน

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้โรงผลิตยางแผ่นดิบ-รมควัน ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมผลผลิตน้ำยางพารา กิจกรรมเรียนรู้โรงผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน เพื่อเรียนรู้กระบวนการแปรรูปยางพารา กิจกรรมเรียนรู้โรงผลิตปุ๋ย และกิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน และระบบงานต่างๆ ของสหกรณ์ฯ



## Road Map การพัฒนาสหกรณ์ยุค คสช.



### บทความพิเศษ เวสาลี รัตนา

รัฐบาลประกาศใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร เช่น มาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต 2557/2558 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อขยายพาราในสถาบันเกษตรกร แนวนโยบายจะเน้น การให้เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง และเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จะสร้างความยั่งยืน ในการประกอบสัมมาอาชีพ

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงแนวคิดการนำระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ลดกลไกพ่อค้าคนกลาง เสริมทักษะความรู้การตลาดให้เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และกำหนดราคาลินค้าเองได้ สำคัญที่สุดคือการลดต้นทุน โดยเริ่มจากสหกรณ์ที่เข้มแข็งก่อน จัด

เครื่องมือให้กับสหกรณ์ที่เข้มแข็งสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรต่างๆ โรงสีขนาดกลาง ขนาดเล็ก โรงอบข้าว เกษตรกรทุกคนต้องขึ้นบัญชีสหกรณ์ให้ได้ รัฐบาลจะได้ดูแลตามลำดับ

จะเห็นได้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสหกรณ์ในการเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหา ให้กับเกษตรกร โดยจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้ เมื่อต้นทุนทำการเกษตรลดลงเกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้น เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากกว่าวิธีการแบบเดิมที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและไม่มีความยั่งยืน อุปมาเปรียบเหมือนการสอนให้เกษตรกรรู้จักวิธีเลี้ยงปลาหรือจับปลา มากกว่าที่รัฐบาลจะนำงบประมาณไปซื้อปลามาแจกให้กับเกษตรกร รัฐบาลพยายามให้สหกรณ์มีบทบาทในการช่วยเหลือราคา

ผลผลิตทางการเกษตรโดยให้เงินกู้หมุนเวียน เพื่อไปรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร

เพราะที่ผ่านมาเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ที่ขบวนการสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ในภาคการเกษตร จะสามารถใช้โอกาสนี้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐได้มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันว่าในร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติในมาตรา 88 ระบุว่า “...รัฐต้องส่งเสริมระบบสหกรณ์...” ทำให้มีความหวังว่า เมื่อรัฐส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งแล้ว สหกรณ์จะได้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างจริงจัง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดหลักเร่งรัดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน ทั้งด้านงบประมาณและด้านข้อมูล โดยเฉพาะความโปร่งใสในด้านข้อมูลที่จะสามารถนำเสนอผู้บังคับบัญชาและสาธารณชนได้อย่างชัดเจน และยึดหลักนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคือ “ทำก่อนและทำทันที”

ตาม Road Map 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะต่อเนื่อง และงานที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการทำงานในทุกๆเรื่อง และต้องมีผู้รับผิดชอบการทำงานในทุกระดับอย่างชัดเจน รวมถึงเน้นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรโดยร่วมกันทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และสถาบันการศึกษา สำหรับนโยบายที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ต้อง

ขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว และเห็นผลได้ทันที

ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การจัดกิจกรรมสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก ผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้วิกฤติภัยแล้ง และขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

## ● “ฉัตรชัย” เดินเต็มสูบพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

# นำร่องอุดรจัดทำแผนที่โซนนิ่ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ของทุกจังหวัด เพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับการบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด โดยให้การผลิตอุปสงค์และอุปทาน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้แผนที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัด ว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด โดยแผนที่นี้จะจัดส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือน เม.ย.นี้

“ทุกจังหวัดจะมีแผนที่เพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ไหนไม่เหมาะสมจะมีวิธีแก้ไขปัญหอย่างไร โดยกระทรวงเกษตรฯ กำลังวางแผนเพื่อให้เกิดการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนที่นี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโซนนิ่ง”

สำหรับ Agri-Map นี้สามารถนำแผนที่ไปใช้ในการบริหาร

จัดการ 2 ระดับคือ 1.ระดับจังหวัดเป็นการดำเนินงานในเชิงนโยบาย และการขับเคลื่อน 2.ระดับศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ เป็นการดำเนินงานระดับปฏิบัติการ ข้อมูลในแผนที่จะประกอบไปด้วยชนิดพืชแผนที่ความเหมาะสมของการปลูกพืช (ดิน น้ำ พืช) ปัจจัยการผลิต พื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด รวมถึงแผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี 2560-2570

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 18 มี.ค.59 นายกรัฐมนตรีจะลงไปเยี่ยมเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี จึงถือโอกาสนี้จัดทำแผนต้นแบบสำหรับการจัดการระดับผู้บริหารขึ้นมา โดยใช้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดนำร่อง ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ยกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีมา 5 อย่าง คือ ข้าว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา เพื่อเป็นต้นแบบว่าพื้นที่ใดควรปลูกหรือพื้นที่ใดไม่ควรทำการเพาะปลูก โดยดูจากแผนจัดการน้ำและแผนจัดการดินควบคู่กันไปด้วย..



# ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณ ยางกว่าเก้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัว เพิ่มขึ้น 17 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 45.92 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 44.55 บาท ราคายางทอ้งถิ่น กิโลกรัมละ 43.80 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 48.52 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 47.05 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 45.75 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 45.75 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 41.05 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 93,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 73 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 36 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิ่มขึ้น 83 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นดิบทอ้งถิ่น 43.80 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 90 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ำยางสด 40 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 50.13 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 1.04 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.52 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 1.93 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 49.60 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.54 บาท ต่อ ก.ก.

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช